



เรื่องเล่า...ข่าว ศปท.วท.



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐ (โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑-๒) www.ops.go.th/anti-corruption

๐๓/๒๕๕๘

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน...สรุปคดีโกงระดับชาติ

ฝากย้ำให้สังคมจับตา...เร่งรัฐจับ **คนผิด** มาลงโทษ



9 ธันวาคม 2557 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรียกร้องให้ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศร่วมติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบคดีคอร์รัปชัน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล เพื่อผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงประชาชน จับคนผิดมาลงโทษ สร้างมาตรฐานการดำเนินคดีใหม่ และปฏิรูปกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งระบบ ที่ทุกคดีจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ กล่าวว่า "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ทำงานขับเคลื่อนงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาเราได้ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชัน ซึ่งมีหลายคดีที่อยู่ในกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจ แต่ล่าช้าหรือไม่มีความคืบหน้า โดยเราได้ติดตามรวบรวม และยกตัวอย่างมา **15 คดี** แบ่งเป็น

- 1) **คดีที่รอคำอธิบาย** ได้แก่ ไมโครโฟนทองคำ, ป้ายโฆษณาบนป้อมจราจร, สนามฟุตบอล, โกงลำไย, คดีคลองด่าน และ กรณีรถหูลู
- 2) **คดีที่คาราคาซัง คาใจ** ได้แก่ ทุจริตจำหน่ายข้าวทั้งระบบ, กรณีผู้ว่า ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ, กรณีปลัดคมนาคม นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม, ทุจริตการก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ และโครงการไทยเข้มแข็ง

- 3) **คดีที่รออัยการ** ได้แก่ กรณีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าว
- 4) **คดีที่ต้องไม่กระพริบตา** ได้แก่ กรณีไร่ส้ม นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา, พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.สอ.บสว.กลาง และกรณีจดหมายน้อยของเลขาธิการศาลปกครอง”

“จากการเฝ้าติดตามเราพบว่าคดีสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันมักใช้เวลาในขั้นตอนต่างๆ ยาวนานมาก ในขั้นการทำงานของ ป.ป.ช ใช้เวลา 2-5 ปี ขั้นตอนอัยการถึงศาล 1-2 ปี และขั้นตอนศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา ใช้เวลา 6-8 ปี และถ้าเป็นคดีที่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องใช้ขั้นตอนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประมาณ 1 ปี เช่น คดีไร่ส้ม เข้าสู่กระบวนการของ ป.ป.ช. ปี 2550 โดยชี้มูลความผิดปี 2555 และอัยการมีความเห็นส่งฟ้องเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กรณีคดีในตำนาน ทุจริตคลองด่าน ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ปี 2542 และ ป.ป.ช. ชี้มูลปี 2550 ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินปี 2551 โดยใช้ระยะเวลากว่า 9 ปี คดีถึงจะสิ้นสุด จะเห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า ทำให้คนโกงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ยังมีคดีอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยถึง และประชาชนยังไม่รับรู้ข่าวสาร ซึ่งเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลที่ถูกโกงตกไปอยู่ในมือคนบางกลุ่ม แทนที่จะนำมาพัฒนาประเทศ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงเรียกร้องให้เร่งรัดเอาจริงกับคดีทุจริตที่คั่งค้างไม่คืบหน้า เพื่อนำคนผิดมาลงโทษเป็นตัวอย่าง จากนี้เราจะรวบรวมคดีทั้งหมดนำเสนอให้กับศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป”

“จากที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศผล **“ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557”** โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 จากทั้งหมด 175 ประเทศ ด้วยคะแนน 38 คะแนน นับว่าดีขึ้น 3 คะแนนจากปีที่แล้ว และอันดับดีขึ้นมาถึง 17 อันดับจากเดิมที่ 102 อย่างไรก็ตามยังคงมีเรื่องคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่พวกเรายังคงต้องติดตามเพื่อหาคำตอบให้กับสังคม”

“เราอยากเห็นความถูกต้องในสังคมที่ทุกคดีต้องถูกบังคับใช้” ซึ่งความล่าช้าเป็นความ **อยุติธรรม** ที่ประชาชนชาวไทยรับไม่ได้ ทุกคดีที่เกิดขึ้นแล้วต้องมีคำตอบให้สังคม ดังนั้นขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจงให้ประชาชนทราบความคืบหน้า และจับคนผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคมไทย และสร้างความมั่นใจว่าคนที่ทุจริตโกงกินกำลังจะได้รับการลงโทษ และคนไทยในวันนี้ยอมรับไม่ได้กับการคอร์รัปชันอีกต่อไป และขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนให้ร่วมกันติดตามทวงถามและส่งแรงกดดัน เพื่อให้ทุกคดีต้องถูกมาดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมทั้งจับตามองตรวจสอบการทุจริตในโครงการสำคัญๆ เพื่อลดคอร์รัปชันในประเทศไทย” นายประมนต์กล่าว

ที่มา <http://www.anticorruption.in.th/act-corruption-cases/>

